

สรุปข่าว

Axiata อัจฉริยะมีกำไร 67 ล้านดอลลาร์

สปป.ลาว-เวียดนามตั้งเป้า

หนุนการค้าเพิ่มขึ้น 15%

ยะไข่เปิดชายหาดใหม่รับการลงทุนด้าน

โรงแรมและท่องเที่ยว

รัฐบาลเมียนมาไม่สามารถ

เอาผิดกับบริษัทเครือข่ายมือข่ายมือถือ

เมล็ดพันธุ์ข้าวในเมียนมา

มีไม่ถึง 10% ที่ได้คุณภาพ

ธุรกิจชายแดนเมียนมาร์อังก

นโยบายการค้าให้คล่องตัวขึ้น

ชาวคะฉิ่นเรียกร้องให้รัฐบาล

หยุดการทำเหมืองบนเกาะ

มูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ

สูงถึง 8.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

ในช่วงสองเดือนแรกที่ผ่านมาในปี 62

Axiata อัจฉริยะมีกำไร 67 ล้านดอลลาร์



Smart Axiata ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของกัมพูชามีกำไรสุทธิ 67.6 ล้านดอลลาร์ ในปีที่แล้ว ลดลงเล็กน้อยจากปี 60 จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ไม่เอื้ออำนวย กำไรสุทธิของ Smart Axiata ในปี 60 อยู่ที่ 68.1 ล้านดอลลาร์ บริษัท มีรายรับเพิ่มขึ้น 7% เป็น 287.5 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ ebitda กำไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษีค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น 6% เป็น 134.8 ล้านดอลลาร์ สมาร์ทวางแผนที่จะทำสัญญาประมาณ 80 ล้านดอลลาร์ ในค่าใช้จ่ายด้านทุนในปีนี้เป็นสำหรับการขยายเครือข่ายและเปิดใช้งานเทคโนโลยีมือถือขั้นสูง คาดว่าจะสร้างความแข็งแกร่งให้กับความเป็นผู้นำข้อมูลมือถือมากขึ้น จากข้อมูลของกระทรวงโพสต์และการสื่อสารโทรคมนาคม เผยว่าจำนวนซิมการ์ดที่ลงทะเบียนให้กับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของกัมพูชา มีจำนวน 19.3 ล้านคน ภายในสิ้นปีที่แล้ว เพิ่มขึ้นเกือบ 4% จากปลายปี 60 คิดเป็นร้อยละ 120 ของประชากรทั้งหมดของกัมพูชามากกว่า 16 ล้านคน บริษัท ยังรายงานด้วยว่ามีส่วนร่วมในการจัดเก็บภาษีให้กับรัฐบาลกัมพูชาเป็นจำนวน 500 ล้านดอลลาร์

ที่มา : <https://www.phnompenhpost.com/business/smart-axiata-posts-67m-profit>

27/02/62

สปป.ลาว-เวียดนามตั้งเป้าหนุการค้าเพิ่มขึ้น 15%



รัฐบาลสปป.ลาวและเวียดนามจะหนุการค้าสองทางอย่างน้อย 15% ในปีนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะขยายความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการวางแผนและการลงทุนซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการความร่วมมือ สปป.ลาว - เวียดนาม กล่าวว่าการบรรลุเป้าหมายการค้าระดับทวิภาคีในปีพ. ศ. 2562 ทั้งสองฝ่ายจะต้องปรับปรุงขั้นตอนการข้ามชายแดนและจุดตรวจเพื่อประหยัดเวลา เพิ่มความโปร่งใสและความปลอดภัย จะส่งเสริมความร่วมมือด้านการส่งเสริมการลงทุนในภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะพลังงาน เหมืองแร่และการเกษตร เพื่อเพิ่มการส่งออกจากสปป.ลาวไปยังเวียดนาม และตกลงที่จะร่วมมือกันในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านการศึกษาและการกีฬา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พลังงานและเหมืองแร่ รวมถึงข้อมูลวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวโครงการหลักรวมถึงการพัฒนาระบบขนส่งที่ดียิ่งขึ้น

ที่มา : <http://annx.asianews.network/content/laos-vietnam-target-15-increase-trade-92174>

26/02/62

ยะไข่เปิดชายหาดใหม่รับการลงทุนด้านโรงแรมและท่องเที่ยว



เมียนมาเปิดชายหาดใหม่ตามแนวชายฝั่งในรัฐยะไข่ ได้แก่ หาด Gyite Taw หาด Maw Yone และ หาดชเวเลย์ สำหรับดึงดูดการลงทุนด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวมากขึ้น ประกอบด้วย โครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีโรงแรม 150 ห้องที่ให้บริการในเกาะหม่านอ่าว สนามบินขนาดเล็กบริหารโดย บริษัท Manaung Public Company ที่ร่วมทุนกับรัฐบาลมาตั้งแต่ปี 59 ซึ่งโครงการดังกล่าวอยู่ใกล้กับหาดงาปาลีซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ในปี 61 มีนักท่องเที่ยวเยือนหาดงาปาลีและแหล่งประวัติศาสตร์ มรัคคู ในรัฐยะไข่มากกว่า 60,000 คน แต่อุปสรรคของการลงทุนคือราคาที่ดินสูงและข้อจำกัดของโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง จากข้อมูลบริษัทต่างชาติได้ลงทุนในรัฐยะไข่สูงถึง 9 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในธุรกิจโรงแรม การท่องเที่ยว ปศุสัตว์ การประมง น้ำมันและก๊าซ โดยเฉพาะโรงแรมและการท่องเที่ยวส่วนใหญ่ดำเนินธุรกิจโดยบริษัทท้องถิ่น

ที่มา: <https://www.mmtimes.com/news/rakhine-opens-new-beaches-hotel-tourism-investments.html>

26/02/62

รัฐบาลเมียนมาไม่สามารถเอาผิดกับบริษัทเครือข่ายมือถือ



วันจันทร์ที่ผ่านมาตัวแทนของรัฐบาลได้กล่าวว่า ไม่สามารถเอาผิดกับผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือกรณีที่เกิดค่าบริการเกินจริงหรือบวกเพิ่มได้ ซึ่งผู้บริโภคไม่อยู่ในสถานะที่จะฟ้องร้องได้ และหากผู้บริโภคขาดข้อมูลและความเข้าใจยิ่งจะถูกคิดค่าบริการเกินจริงจากผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือ ซึ่งตามกฎหมายการกระทำผิดของผู้ประกอบการสามารถลงโทษด้วยการระงับชั่วคราวหรือการเพิกถอนใบอนุญาต แต่จะเกิดผลกระทบต่อผู้ใช้บริการจะถูกตัดสัญญาการสื่อสารทันที ทั้งนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากและความเป็นไปได้ในการบังคับใช้มาตรา 66 จะทำได้หรือไม่ ปัจจุบันเมียนมามีผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือรายใหญ่สี่รายในประเทศ และมีผู้ใช้โทรศัพท์มือถือเกือบ 60 ล้านคน

ที่มา: <https://www.mmtimes.com/news/govt-says-it-cant-take-action-against-dishonest-telecoms.html>

26/02/62

เมล็ดพันธุ์ข้าวในเมียนมามีไม่ถึง 10% ที่ได้คุณภาพ



การกระทรวงเกษตรปศุสัตว์และการชลประทานกล่าวว่า เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ใช้ปลูกในประเทศมีไม่ถึง 10% ที่ได้คุณภาพ ทำให้ผลผลิตออกมาคุณภาพต่ำมีปริมาณน้อยเกษตรกรได้รับความเสียหาย และเพียงเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเท่านั้นที่ใช้เมล็ดคุณภาพสูง 90% ซึ่งเมล็ดพันธุ์คุณภาพ 10% รวมถึงพีชน้ำมัน ถั่ว และถั่วพัลส์ กระทรวงฯ จึงเร่งพัฒนาคุณภาพเพิ่มขึ้น ส่วนการใช้เมล็ดพันธุ์ฝักในการปลูกคุณภาพเพียง 30% ถึง 40% ผลผลิตออกมาคุณภาพต่ำและปริมาณน้อย ซึ่งความต้องการเมล็ดพันธุ์ฝักคุณภาพสูงนั้นเพิ่มขึ้นมาก ดังนั้นองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติและหน่วยงานความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่นกำลังยื่นมือช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหา

ที่มา: <https://www.mmtimes.com/news/less-10-percent-seeds-are-top-quality.html>

26/02/62

ชาวคะฉิ่นเรียกร้องให้รัฐบาลหยุดการทำเหมืองบนเกาะ



ชาวคะฉิ่นเรียกร้องให้รัฐบาลหยุดการทำเหมืองทองคำขนาดใหญ่และการทำเหมืองทรายบนเกาะในแม่น้ำอิรวดี เนื่องจากส่งผลเสียต่อสภาพแวดล้อมและวิถีการดำเนินชีวิตของชาวบ้าน ชาวเมืองในเมืองมยิจีนาและเมืองไวจิมอ ส่งจดหมายร้องเรียนไปยังส่วนปกครองของรัฐเพื่อให้ดำเนินการอย่างเร่งด่วน ซึ่งการทำเหมืองนั้นส่งผลต่อการทำการเกษตรอย่างการปลูกข้าวโพด การประมง เมื่อก่อนรัฐบาลห้ามเข้าไปในเกาะเพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งแต่เดิมนั้นเรียกว่าลาบัง ซึ่งชาวบ้านหารายได้จากการขายแร่ทองคำมาก่อน แต่ต้นปีที่ผ่านมาได้มีการพบอุปสรรคสำหรับการขุดทองและขุดหินบนเกาะ โดยมีชาวจีนเป็นหัวหน้าในไซต์งาน ปัจจุบันมี 20 รายที่ยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจทำเหมืองและยังไม่ได้ขอใบอนุญาตให้ดำเนินการ แต่หากพบว่าพวกการประกอบธุรกิจเหมืองนั้นส่งผลเสียต่อชุมชนจะถูกปิดกิจการและถูกยึดเป็นสมบัติสาธารณะ

ที่มา: <https://www.mmtimes.com/news/kachin-residents-urge-govt-stop-quarrying-island.html>

มูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสูงถึง 8.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงสองเดือนแรกที่ผ่านมาในปี 62

จากรายงานของสำนักงานการลงทุนต่างประเทศเปิดเผยว่า การไหลเข้าของเม็ดเงินการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศไปยังเวียดนามในปี 62 ซึ่งมีมูลค่า 8.47 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ พบว่าสูงกว่าปีที่ผ่านมาถึง 2.5 เท่า ทั้งนี้ ส่วนใหญ่นักลงทุนต่างชาติลงทุนในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการแปรรูปมากที่สุด รองลงมาคือ ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และเทคโนโลยี รวมไปถึงสัดส่วนของประเทศที่มีเม็ดเงินลงทุนเข้ามาในเวียดนามมากที่สุด คือ ฮองกง รองลงมาคือประเทศสิงคโปร์ และสาธารณรัฐเกาหลี ตามลำดับ

ที่มา: <https://vietnamnews.vn/economy/506072/fdi-in-first-two-months-of-2019-reaches-85-billion.html#BVGgkDiULE1JoPt1.97>